



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกนักศึกษาคณะครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ.๒๕๖๕ รอบที่ ๒  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ เรื่อง การรับสมัคร  
คัดเลือกนักศึกษาคณะครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ.๒๕๖๕ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ  
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓  
มีนาคม ๒๕๖๖ และจะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาคณะครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ.๒๕๖๕  
รอบที่ ๒ ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิ  
เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาคณะครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ.๒๕๖๕ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ในกลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศนี้

๑. สถานที่สอบคัดเลือก ห้องประชุมตาเมื่อนไต่ต อากาศรมโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
๒. วันเวลาที่คัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๓. ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๔. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่  
หน่วยงานของรัฐออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไปแสดงในวันคัดเลือก
๕. ผู้เข้าสอบสามารถนำเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถ ไปแสดงในวัน  
คัดเลือกได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิสิทธิ์ มั่นจิต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  
กรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ แทน  
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(แบบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อตัว	ชื่อสกุล	สาขาวิชา	หมายเหตุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓						
กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ คน						
๑	๐๒ ๐๑	นางสาว	ณัฐธยาน์	บุญเต็ม	คณิตศาสตร์	สนามสอบ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ห้องประชุมตาเมื่อนโต๊ด
๒	๐๒ ๐๒	นางสาว	ณัฐญา	กระแสนพ	คณิตศาสตร์	อาคารร่มโพธิ์ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

